

**รายงานการประชุม**  
**โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการ**  
**พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พขอ)อำเภอปากพนัง**  
**จังหวัดนครศรีธรรมราช**

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม ตามใบลงทะเบียนที่แนบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ บัวแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอปากพนัง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ ยุทธศาสตร์ พขอ. ปากพนัง

นายณรงค์ บัวแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอปากพนัง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม : ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพิจารณาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้นายอำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปากพนัง มีคณะกรรมการมาจากส่วนราชการไม่เกิน ๖ คน จากเอกชน ๖ คน จากตัวแทนประชาชน ๗ คน มีนายอำเภอเป็นประธานโดยตำแหน่ง และสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ รวมแล้วคณะกรรมการชุดนี้มีไม่เกิน ๒๑ คน ซึ่งอำเภอปากพนัง ได้แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๕๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อำนาจหน้าที่ ของ พขอ. ให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการได้ ซึ่งอำเภอปากพนังก็ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๗ ตำบล ซึ่งอยู่ในคำสั่งเดียวกัน

นอกจากนี้ตามระเบียบดังกล่าวอำนาจตามข้อ ๑๒ กำหนดให้ พขอ. มีอำนาจหน้าที่ และต้องดำเนินการคือ

- ๑.กำหนดแผนงานและเป้าหมาย
- ๒.ขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
- ๓.สนับสนุน/เสนอแนะและให้คำปรึกษา

**ยุทธศาสตร์ แผนงาน/เป้าหมายของ พขอ.ปากพนัง ประกอบด้วย**

๑.สุขอำเภอปากพนัง เป้าหมายคือคนปากพนังทุกคนมีความสุขไม่ทอดทิ้งกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ดูแลก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เด็กพัฒนาการล่าช้า ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และพระ ผู้นำศาสนา ที่วัด และมัสยิด โดยสร้างวัดสร้างสุข ควบคู่กับการดูแลผู้สูงอายุ แผนการดูแลผู้ควรได้รับการช่วยเหลือ เกื้อกูล ระยะยาว(Long Term Care )

๒.เด็กปากพนังสร้างชาติ เป็นการสร้างกระแสให้เห็นความสำคัญและความสามารถของคนปากพนัง ในสมัยที่ผ่านมา และกระตุ้นให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิด เกิดวัฒนธรรมการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงผู้สูงอายุ พัฒนา IQ EQ ควบคู่กันไป ตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิต

๓.ปากพนังสะอาดปลอดภัย เป็นการพัฒนาเมืองสะอาดซึ่งจะสามารถทำให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย โดยการใช้กลไกของสังคม ชักจูงหมายพื้นฐาน เข้ามาช่วยในการพัฒนา เช่น

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ ที่ให้อำนาจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีบทบาทในการสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน

### **-มติที่ประชุม: รับทราบ**

ท่านประธานมอบหมายให้ ทางเลขานุการ ชี้แจงภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

นางกิตติมา แสนลาวัฒน์ สาธารณสุขอำเภอปากพนัง ได้นำเรียนภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ไว้ดังต่อไปนี้

๑.๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

๑.๒ ดำเนินการ และให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

๑.๓ กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

๑.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

๑.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

### **มติที่ประชุม รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นางกิตติมา แสนลาวัฒน์ สาธารณสุขอำเภอปากพนัง ชี้แจงการขับเคลื่อนงานของ พขอ. และ พชต.ในพื้นที่อำเภอปากพนัง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมามาในปี ๒๕๖๓

**ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประเด็นยุทธศาสตร์ พขอ. ปากพนังในปี ๒๕๖๓**

๑ การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มีศูนย์การบริหารจัดการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ควบคู่กับระบบ EMS ที่โรงพยาบาลปากพนัง อบรมพยาบาลวิชาวชิพ(CM) จำนวน ๒๑ คน อบรมผู้ดูแล (CG) จำนวน ๒๕ คน สำหรับดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทุก รพสต. การดูแลผู้ป่วยดำเนินการในลักษณะสหวิชาชีพ ผลการดูแล ดังนี้ ดูแลติดบ้าน ๔๒๙ คน ติดเตียง ๒๐๕ คน ทั้งหมด ๖๓๔ คน ดีขึ้น ๑๙๐ คน ญาติและผู้ป่วยมีความสุข ร้อยละ ๑๐๐

๒ โครงการวัดสร้างสุข ดำเนินการเป็นโครงการต้นแบบ ที่วัดหงส์แก้ว ตำบลบางตะพุง โดย พชต. ตำบลบางตะพุง มีกิจกรรมสำคัญคือ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่วัดจัดกิจกรรมทุกวันพระ บูรณาการงานดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยใช้สโลแกน “ไม่ล้ม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” ประเมินสุขภาพ และสุขภาพจิต ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต ผลการประเมิน ผู้สูงอายุมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ร้อยละ ๒๖.๖๗ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ ๕๐ และ มีความสุข มากกว่าคนทั่วไป ร้อยละ ๒๓.๓๓ ซึ่งปกติทั่วไปผู้สูงอายุมักจะมีภาวะความเครียดสูงกว่าคนปกติทั่วไป ด้านการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม พบว่า มีความพอใจมาก ร้อยละ ๓๓.๓๓ และพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๖๖.๖๗

๓ โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยด้วยกลไก พชอ.ปากพนัง เป็นโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ปากพนังปลอดภัย และใช้อำนาจหน้าที่ของผู้นำชุมชน ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เข้ามาเสริมพลังผู้นำชุมชน ในการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย โดยใช้กลไกร้านชำในชุมชน เป็นร้านชำปลอดภัย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะใช้บริการร้านชำในหมู่บ้าน หากร้านชำมีมาตรฐานสามารถคัดเลือกและจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะสามารถให้ประชาชน มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง ซึ่งดำเนินการในเรื่องยา ผลิตภัณฑ์อาหาร และ เครื่องสำอาง การดำเนินการ ประธาน พชอ. ปากพนัง ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ ประธาน พชต. จำนวน ๑๗ ตำบล และเทศบาลเมืองปากพนัง ไปแล้ว โดยกำหนดให้มีการตรวจร้านชำ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งโดยผู้นำชุมชน ร่วมกับ อสม. ทุกตำบลประกาศเป็นตำบลปลอดภัย ซึ่งได้จัดกิจกรรม KICK OFF ร้านชำปากพนัง ปลอดภัยไปแล้วพร้อมกันทั้งอำเภอ พร้อมทั้งตรวจร้านชำพร้อมกันทั้งอำเภอ จำนวน ๕๓๖ ร้าน ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดีในผลการดำเนินงาน

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายณรงค์ บัวแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอปากพนัง ประธานในที่ประชุม เสนอให้คณะกรรมการ พชอ. และ พชต. ร่วมแสดงความคิดเห็นดังนี้

๕.๑ การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมาย ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ที่เลือกไว้ คือ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

ประธาน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อภารกิจหลักของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ที่เลือกไว้ คือ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ซึ่งขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอความต้องการในการดูแลด้านสาธารณสุขที่ต้องจัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนงานด้วยกลไกคณะกรรมการ พชอ.และพชต.ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นายรุจาธิศ สุชาโต กรรมการ พชอ.จากตัวแทนภาคประชาชน ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ได้ทำหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง เป็นภารกิจที่ครอบคลุมของทางสำนักงานสาธารณสุขเกือบทุกด้าน ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค ไม่ให้เกิดขึ้นและครอบคลุมไป ถ้าการดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี แต่การจะทำให้ภารกิจด้านนี้เกิดผลสำเร็จ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนด้วย ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อ

จะได้นำไปวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม ในปี ๒๕๖๔ ให้เกิดผลสำเร็จ เหมือนปีที่ผ่านมา การขับเคลื่อน ใน ส่วนของตน เสนอให้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดบ้านต่อใน ประเด็นรอง แต่อยากให้อำนาจในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่นเรื่องขยะเป็นประเด็นหลัก ในปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งผลในการป้องกันการเกิดโรค

นายนนทิวรรณ นนทภักดิ์ กรรมการ พขอ.จากตัวแทนจากเอกชน กล่าวว่า:ภารกิจหลัก ของหน่วยงาน คือ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไป ตามนโยบายของกระทรวง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะต้องระบุให้ ชัดเจนว่า ภารกิจที่จะส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง มีอะไรบ้าง แต่ภารกิจหนึ่งที่คิดว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรม คือ ยุทธศาสตร์ พขอ. ปากพนังเรื่อง ปากพนังสะอาดปลอดภัย เป็นการปลูกแนวคิดเมืองสะอาดซึ่งจะ สามารถทำให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย โดยการใช้กลไกของสังคม ข้อกฎหมายพื้นฐาน เข้ามาช่วยในการ พัฒนาโดยการขับเคลื่อนของกลไก พขอ.และพชต.

นายบุญโชค ขำปราง นายก อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เห็นด้วยกับข้อเสนอของ นายนนทิวรรณ นนทภักดิ์ และของนายรุจาธิศ สุชาติ ที่เสนอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง วางแผนดำเนินงานในส่วนของการดำเนินการ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่นเรื่องขยะ เป็นประเด็นหลัก ในปี ๒๕๖๔ เพราะทุกส่วนจะได้ร่วมกันมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนงาน

นายณรงค์ บัวแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอปากพนัง ประธานในที่ประชุม ให้นำประเด็น ยุทธศาสตร์เด็กปากพนังสร้างชาติ เข้ามาขับเคลื่อนในปี ๒๕๖๔ ด้วยโดยเน้นกิจกรรม การให้ความรู้ และ สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นายสมควร สีนทอง กำนันตำบลคลองน้อย เห็นด้วยกับท่านประธานในการนำประเด็น ยุทธศาสตร์เด็กปากพนังสร้างชาติ เข้ามาขับเคลื่อนในปี ๒๕๖๔ ด้วยโดยเน้นกิจกรรม การให้ความรู้ และ สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะสถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาวัยรุ่นไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติดมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ประธานสรุป ที่ประชุม เห็นว่าการดำเนินงานตามภารกิจ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปากพนัง ในประเด็นส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไป ตามนโยบายของกระทรวง เป็นภารกิจที่เหมาะสมแล้ว แต่ในการดำเนินงานจะต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานอื่นโดยเฉพาะท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่อำเภอปากพนัง และเสนอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปากพนัง ขับเคลื่อนการ ภารกิจตามยุทธศาสตร์ ของ พขอ.ปากพนัง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓. กิจกรรม คือ ๑) ขับเคลื่อนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดย มีผู้จัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขและผู้ช่วยเหลือดูแล ไปดูแลด้านสาธารณสุขที่ครัวเรือน / ชุมชน ต่อ จากปี ๒๕๖๓ ๒)การจัดการสิ่งแวดล้อม ๓)สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันเยาวชนไม่ให้ไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด โดยผนวกการดำเนินงานตามภารกิจหลักนี้ไว้กับการทำงานของคณะกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตอำเภอปากพนังและระดับตำบล

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานการประชุม ได้สรุปไว้

**๕.๒ การร่วมเสนอแนวทาง เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของ หน่วยงานของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง เพื่อพิจารณา**

ประธาน ขอให้คณะกรรมการในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ร่วมเสนอแนวทางเพื่อจัดทำ แผนดำเนินขับเคลื่อนงานทั้ง ๓ กิจกรรมโดยให้ คณะกรรมการพชต.แต่ละพชต.วางแผนการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่ทุกตำบลจัดทำเป็นแผนการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๔ ต่อไป

นางกิตติมา แสนลาวัลย์ สาธารณสุขอำเภอปากพนัง ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในอำเภอปากพนัง จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง อยู่แล้วและจะดำเนินการต่อเนื่องในประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง แต่ในส่วนประเด็นการ จัดการขยะและการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน ขอให้ทุก พชต.ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อน

นายณรงค์ กาฬวัฒน์ ปลัดอำเภอปากพนัง เห็นด้วยกับนางกิตติมา แสนลาวัลย์ สาธารณสุข อำเภอปากพนัง ให้คณะกรรมการพชต.ทุกแห่งร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจ ๓ กิจกรรม แล้ว ทำเป็นแผนของ พชต.ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในปี ๒๕๖๔ และให้แต่ละ พชต.ดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้ การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นายบุญโชค ขำปราง นายก อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เห็นด้วยกับการให้แต่ละ พชต.ไป ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อน แล้วมานำเสนอแผนในการประชุมรอบต่อไป

ประธานสรุป จากความเห็นของทุกท่านเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางาน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ในพื้นที่อำเภอซึ่ง ทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่า ให้คณะกรรมการพชต.ทุกแห่งร่วม วางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจ ๓ กิจกรรม(๑) ขับเคลื่อนการบริการดูแลระยะยาวด้าน สาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีผู้จัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขและผู้ช่วยเหลือ ดูแล ไปดูแลด้านสาธารณสุขที่ครัวเรือน /ชุมชน ต่อ จากปี ๒๕๖๓ (๒)การจัดการสิ่งแวดล้อม (๓)สร้าง ภูมิคุ้มกันในการป้องกันเยาวชนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยผนวกการดำเนินงานตามภารกิจหลักนี้ไว้ กับการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปากพนังและระดับตำบล

มติที่ประชุม เห็นชอบรับทราบดำเนินการ

ประธานกล่าวขอบคุณทุกคนในที่ประชุม ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมวางแผนขับเคลื่อน งานตามภารกิจหลักของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสุดา ไพศาล)

นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

สาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
เลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพอง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานสังกัด	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1	นายรณรงค์ สิงห์ทรง	ก.ม. พธอ	ส	0840541389	
2	นายแพทย์วิเศษ สันติรักษ์	1 กอ.ส.ก.1/1 กอ.ส.ก.1	กมร	0832137187	
3	นางธราธิมา สุระโท			081-566-7887	
4	ร.นอ. พ. (ก) พงษ์ภักดิ์ ภาณุเดช	รศ. นอ. ดร. ส.ส. ปากพอง	นส. ปากพอง	๐๘ 7๕7 ๔15	
5	นายสิทธิพร จันทนุก	ผอ.จ.ว.	สอ.ส.ป.ก.พ.น.ง.	0810900107	
6	นาย. ธีรพล มานะ	ว.อ. พ.น.	ส.น. ปากพอง	089-8746587	
7	นายไพรัช วิเศษพันธ์	ส.อ.อ.ก.พ.น.	-	089 722 ๙๙๕2	
8	นายประสิทธิ์ อึ้งสูง	ประธาน อ.พ.น.	พ.น.ง.	086-6836746	
9	นายประสิทธิ์ อึ้งสูง	ผู้ประสานงาน	อ.พ.น.	087-3564441	
10	นายประสิทธิ์ อึ้งสูง	ประธาน อ.พ.น.	พ.น.ง.	086-6836746	
11	นายวิเศษ อึ้งสูง	ค.น. ส.น. ปากพอง	ส.น. ปากพอง	๐๘๖-๔๒๐๖๓๔	
12	นายวิเศษ อึ้งสูง	วิชม.ค.น. ปากพอง	ส.พ.น. ปากพอง	0818208147	
13	นายวิเศษ อึ้งสูง	วิชม.ค.น.	ส.พ.น. ปากพอง	082410165	
14	นายวิเศษ อึ้งสูง	ร.นอ. ดร. ปากพอง	ส.น. ปากพอง	0945981488	
15	นายวิเศษ อึ้งสูง	ก.น.ส.น. ปากพอง	น.พ.น. (ก.น.ส.น.)	๐๙-๐๙๑๕๔๙๙	
16	นายวิเศษ อึ้งสูง	ค.น. ส.น. ปากพอง	ส.น. ปากพอง	087-384 6799	
17	นายวิเศษ อึ้งสูง	ร.นอ. ดร. ปากพอง	ส.น. ปากพอง	086-7396559	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพ่อง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานสังกัด	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
18	นาย สกน วัฒนวิวัฒน์	อ.สว.	ท่ามอสมท๗๑	๐๙๖-๒๗๙๕๖๔๖	สกน
19	นาย อนุช วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป. ท่ามอสมท		๐๙๘๗๑๙๐๕๙๑	อนุช
20	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	นายก.ร. ท่ามอสมท		๐๙๘-๖๗๑๑๕๓	สันติวัฒน์
21	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	อ.สว.		๐๙๐๙๓๘๔๔๓๕	สันติวัฒน์
22	นาย อนุช วัฒนวิวัฒน์	นายก.	ม. มอสมท	๐๙๗ ๒๘๔๗๐๓๕	อนุช
23	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	ปลัดอป.ท่ามอสมท	อ.มท. มอสมท	๐๘๑-๐๘๑๕๙๑๖	สันติวัฒน์
24	นาย สกน วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป.ท่ามอสมท	ม. มอสมท	๐๖๒๒๔๒๓๐๒๗	สกน
25	น.ส. ยพิน สว่าง	น.ร. อ.ม. อ.ส.ม	อ.มท. มอสมท	๐๙๘-๐๑๔๐๑๙๗	ยพิน
26	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	อ.สว.	ต. ปากพ่อง	๐๙๙-๗๒๓๒๙๙๓	สันติวัฒน์
27	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	อ.มท. มอสมท		๐๙๙-๘๙๕๗๗๘๖	สันติวัฒน์
28	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป.ท่ามอสมท	สพอ. ท่ามอสมท	๐๖๓-๑๘๒๙๔๒๗	สันติวัฒน์
29	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป.ท่ามอสมท	อ.มท. มอสมท	๐๘๐-๓๘๔๒๖๕๑	สันติวัฒน์
30	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป.ท่ามอสมท	อ.มท. มอสมท	๐๖๓๙๐๓๔๔๕๗	สันติวัฒน์
31	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป.ท่ามอสมท	อ.มท. มอสมท	๐๙๕-๗๙๑๐๕๖๙	สันติวัฒน์
32	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป.ท่ามอสมท	อ.มท. มอสมท	๐๘๑-๖๐๘๔๐๙	สันติวัฒน์
33	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป.ท่ามอสมท	อ.มท. มอสมท	๐๖๓-๐๐๒๐๙๗	สันติวัฒน์
34	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป.ท่ามอสมท	อ.มท. มอสมท	๐๘๖-๒๒๔๑๒๙๒	สันติวัฒน์
35	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป.ท่ามอสมท	อ.มท. มอสมท	๐๘๑-๑๒๒-๗๐๔๖	สันติวัฒน์
36	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป.ท่ามอสมท	อ.มท. มอสมท	๐๘๑-๐๗๐๗๑๕๖	สันติวัฒน์
37	นาย สันติวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์	นายก.อป.ท่ามอสมท	อ.มท. มอสมท	๐๙๕-๐๓๖๙๐๙๒	สันติวัฒน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพ่อง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานสังกัด	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
38	นางกมลรัตน์ คุ้มชื่น	แพทย์ชอ.กม.พ่อง	ทีมลค.พ่อง	082-4120640	
39	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	อ.พ.อ.ศ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	095-7813788	
40	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	พ.วิ.อ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	081-2707268	
41	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	อ.พ.อ.ศ.พ.ค. บ้านนาบอน	อป.อำเภอปากพ่อง	095-2771959	
42	นางนันทิมา คุ้มชื่น	อ.พ.อ.ศ.พ.ค. บ้านนาบอน	อป.อำเภอปากพ่อง	089-2945437	
43	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	พ.วิ.อ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	087-8831206	
44	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	พ.วิ.อ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	089-8870949	
45	นางนันทิมา คุ้มชื่น	อ.พ.อ.ศ.พ.ค.		0105695794	
46	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	อ.พ.อ.ศ.พ.ค. (อป.พ.ค.)	อป.อำเภอปากพ่อง	084-6899223	
47	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	อ.พ.อ.ศ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	089-27881965	
48	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	อ.พ.อ.ศ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	089 651 4170	
49	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	อ.พ.อ.ศ.พ.ค. บ้านนาบอน	อป.อำเภอปากพ่อง	081-4160983	
50	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	พ.วิ.อ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	0827838965	
51	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	พ.วิ.อ.พ.ค. 3 ป.ก.พ.	ทีมลค.พ่อง	095 9977625	
52	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	อ.พ.อ.ศ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	084-472974	
53	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	พ.วิ.อ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	084-2841286	
54	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	พ.วิ.อ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	087 385 4649	
55	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	อ.พ.อ.ศ.พ.ค. บ้านนาบอน	อป.อำเภอปากพ่อง	089 290 34 26	
56	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	อ.พ.อ.ศ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	0921255905	
57	นายวิชาญชัย คุ้มชื่น	พ.วิ.อ.พ.ค.	อป.อำเภอปากพ่อง	063 9234 359	



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานสังกัด	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
58	นางสาวเสาวฤทธิ์ เชนทนนท์	อ.ส.ส. อำเภอปากพนัง	ทีมลดความเหลื่อมล้ำ	0867436611	
59	นาง กอทิ ดิถนพรัตน์	อ.ส.ส. อำเภอปากพนัง		085-3480527	
60	นายสมเกียรติ อดิ	อ.ส.ส.	อ.ส.ส. อำเภอปากพนัง	062-8438196	
61	นายประสิทธิ์ วัฒนศิริ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	077-2718362	
62	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	อ.ส.ส. อำเภอปากพนัง	088-7844444	
63	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	089 5923670	
64	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	063 9037991	
65	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	087-657 1874	
66	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	061 2320319	
67	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	0806939956	
67	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	087 4698697	
68	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	091-4262790	
69	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	089-5016494	
70	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	089-4553398	
71	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	077-2718362	
72	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	042 2791042	
73	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	0822728514	
74	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	083-6493715	
75	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	083 1069638	
76	นายสมชาย อดิ	อ.ส.ส.	รพ.สต. หินนิมิต	081-0876776	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานสังกัด	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
77	นางชอชน งามศรี	อสม.	ตำบล ฟ้าแดด	089 549 6414	
78	นางสาว รอน วัชรินทร์	ปลัด อ.ม	ตำบลปากแพรก	084 844 8690	
79	นายแพทย์ วัฒนวิทย์	ผอ.รพ. ๒-๕	อำเภอปาก	064-8468341	
80	นางสาว รอน งามศรี	อสม.	ตำบลฟ้าแดด	085-2408241	
81	นายแพทย์ วัฒนวิทย์	อสม.	ตำบลปากแพรก	081-8923982	
82	ดร. น.ป.ร. น. นพ.วิเศษ	ผอ.รพ. ๒-๕ ตำบลปากแพรก	ผ.รพ. จันทบุรีรวมใจ	0980185929	
83	นางสาว วัลย์วิทย์ นพ.วิเศษ	อ.รพ. บ้านนาหวาย	ตำบล รพ.ปาก	085-6722451	
84	น.ส. อรอน นพ.วิเศษ	น.ร.ร. ค. ๒ ตำบลปากแพรก	รพ. รพ. ม.พ. รพ. รพ. รพ.	088-1775778	
85	นายแพทย์ วัฒนวิทย์	รพ. รพ. รพ. รพ. รพ.	อ.รพ. รพ. รพ.	063-3849411	
86	นางสาว รอน งามศรี	น.ร.ร. รพ. รพ. รพ. รพ.	อ.ม.ร. รพ. รพ.	069-6453096	
87	นางสาว รอน งามศรี	อสม.	รพ. รพ. รพ. รพ. รพ.	097-2945473	
88	นางสาว รอน งามศรี	อสม. (พรจ.)	รพ. รพ. รพ. รพ. รพ.	089 8973302	
89	นายแพทย์ วัฒนวิทย์	อ.รพ. รพ. รพ. รพ.	รพ. รพ. รพ. รพ.	081-8913146	
90	นายแพทย์ วัฒนวิทย์	ผอ.รพ. รพ. รพ. รพ.	อ.รพ. รพ. รพ. รพ.	089-6611778	
91	นายแพทย์ วัฒนวิทย์	น.ร.ร. รพ. รพ. รพ. รพ.	อ.รพ. รพ. รพ. รพ.	098 248 8262	
92	นางสาว รอน งามศรี	อ.รพ. รพ. รพ. รพ.	อ.รพ. รพ. รพ. รพ.	0870386253	
93	นางสาว รอน งามศรี	น.ร.ร. รพ. รพ. รพ. รพ.	รพ. - รพ. รพ. รพ. รพ.	081898332	
94	นางสาว รอน งามศรี	อ.รพ. รพ. รพ. รพ.	อ.รพ. รพ. รพ. รพ.	082-9151664	
95	นายแพทย์ วัฒนวิทย์	อ.รพ. รพ. รพ. รพ.	อ.รพ. รพ. รพ. รพ.	092 5122172	
96	นายแพทย์ วัฒนวิทย์	อ.รพ. รพ. รพ. รพ.	อ.รพ. รพ. รพ. รพ.	094 891 0366	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพ่อง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานสังกัด	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
๑๗	นาง อรุณดา เบลีสมาถ	ศก. สภาเทศบาลเมืองปากพ่อง	ท่ามอ. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๖๒๔๖๖๓๙๗	
๑๘	นางสาว อรุณดา เบลีสมาถ	กรรมา	ท่ามอ. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
๑๙	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	รองประธานสภา	๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๙๕๑๙๔๗๕๗	
๑๐๐	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	ผอ. รพ. สก. จ.นครศรีธรรมราช	รพ. สก. จ.นครศรีธรรมราช	๐๙๓-๙๑๑๙๓๕๐	
๑๐๑	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	รองประธาน อบต.	อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
๑๐๒	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	นายก อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๖-๕๕๕๑๒๐๔	
๑๐๓	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ท่ามอ. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
๑๐๔	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	ประธาน อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๙-๒๙๑๑๙๓๕๐	
๑๐๕	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	นายก อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๙๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
๑๐๖	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	รอง ผอ. รพ. สก. จ.นครศรีธรรมราช	รพ. สก. จ.นครศรีธรรมราช	๐๘๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
๑๐๗	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	รอง ผอ. รพ. สก. จ.นครศรีธรรมราช	รพ. สก. จ.นครศรีธรรมราช	๐๘๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
๑๐๘	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	นายก อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๖๓ ๕๐๓๔๕๕๕	
๑๐๙	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	นายก อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๙๗๒๙๖๒๕	
๑๑๐	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	นายก อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๗-๒๗๗๗๙๐๓	
๑๑๑	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	นายก อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๙-๕๖๙๒๓๒๙	
๑๑๒	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	นายก อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๔-๒๑๕๐๖๖๖	
๑๑๓	นาย อรุณดา เบลีสมาถ	นายก อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	อบต. ๑๑๑ มอ. รพ.ปากพ่อง	๐๘๖-๒๗๑๒๑๒๙	

